

*Chương trình giáo dục giới tính*  
**“ CÙNG EM VUI KHỎE ĐỂ LỚN KHÔN ”**



Ở lứa tuổi vị thành niên, các em đã có sự trưởng thành về giới tính, nảy sinh những tình cảm khác giới là lẽ tự nhiên song lại chưa có độ chín về nhận thức, về trách nhiệm.

Vì vậy nếu không có những hiểu biết thiết yếu về “sức khỏe, giới tính và tình yêu tuổi vị thành niên” sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Rõ ràng chính sự thiếu hiểu biết và nhận thức chưa đầy đủ về “sức khỏe, giới tính và tình yêu” ở tuổi vị thành niên khiến các em sẽ có những hành vi lệch lạc, gây ra những hậu quả đáng tiếc!

Vậy giải pháp là như thế nào?

Hôm nay trường THCS Dương Xá phối hợp cùng trung tâm giáo dục kỹ năng sống Hoa Anh Đào đã mang đến cho các em học sinh những kiến thức thú vị về tình yêu, tình bạn, tuổi học trò và những hiểu biết về cách chăm sóc sức khỏe bản thân trong lứa tuổi vị thành niên với chủ đề “ Cùng em vui khỏe để lớn khôn”

Đến dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay có:

- Cô Nguyễn Anh Đào – Giám đốc trung tâm giáo dục kỹ năng sống Hoa Anh Đào



- Chuyên gia giáo dục kỹ năng: Nguyễn Lệ Thủy – viện công nghệ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, giám đốc chuyên môn hệ thống giáo dục quốc tế Starlink

Về phía nhà trường có Cô giáo Phùng Thị Minh Liễu – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Cùng các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường và 1000 em học trường THCS Dương Xá.

Với những kiến thức bổ ích và vô cùng lí thú, cùng cách trò chuyện cuốn hút và hấp dẫn, chuyên gia giáo dục kỹ năng Nguyễn Lệ Thủy đã thu hút được đông đảo học sinh trong trường cùng chú ý lắng nghe và tích cực tham gia các hoạt động của chương trình.





*Những năng lượng tích cực mà cô Thủy truyền tải tới học sinh*



*Các bạn học sinh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động*



Nhà trường hi vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay, các em học sinh trường THCS Dương Xá sẽ có những hiểu biết bổ ích về tình bạn, tình yêu tuổi học trò và những kiến thức về chăm sóc sức khỏe bản thân trong lứa tuổi vị thành niên.